

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ (๒๐) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

การประชุม กสม. ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๔ (๒๐) เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ สำนักงาน กสม. และการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบทางออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมีนางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธาน กสม. เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การแก้ไขคำบรรยายภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ตามความเห็นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบการแก้ไขคำบรรยายภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. ตามความเห็นของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โดยมีรายละเอียดภาพเครื่องหมายราชการของสำนักงาน กสม. และคำบรรยาย ดังนี้



เป็นรูปทรงดอกบัวสีน้ำเงินมีรูปมือรองรับ ภายในมีสัญลักษณ์รูปคนล้อมเป็นวงกลม ด้านล่างมีอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Office of the National Human Rights Commission of Thailand”

ความหมาย

๑. รูปทรงดอกบัว หมายถึง ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
๒. รูปมือ หมายถึง การโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาคและภราดรภาพ
๓. รูปคนล้อมเป็นวงกลม หมายถึง ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในสังคม เพื่อให้เกิดพลังในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ
๔. สีน้ำเงิน หมายถึง ความมุ่งมั่นอดทนในการทำงาน เพื่อสร้างความสามัคคีและการประสานพลังจากทุกภาคส่วนของสังคมในการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

๒. การเชื่อมโยงข้อมูลด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนกับสำนักงานอัยการสูงสุด

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบในหลักการการเชื่อมโยงข้อมูลด้านคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนกับสำนักงานอัยการสูงสุด โดยเป็นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอำนวยความสะดวกในการประสานงาน ทดแทนการส่งหนังสือและเอกสารระหว่างกัน และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนและสำนักที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนงานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔. การถอดบทเรียนของสำนักงาน กสม.

ตามที่สำนักงาน กสม. ได้จัดประชุมเพื่อถอดบทเรียนในส่วนของสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และสำนักกฎหมาย ที่ประชุมมีความเห็นว่า เห็นควร ให้จัดการประชุมเพื่อถอดบทเรียนจากสำนักอื่น ได้แก่ สำนักกิจการ กสม. สำนักเฝ้าระวังและประเมิน สถานการณ์สิทธิมนุษยชน สำนักบริหารกลาง สำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน สำนักสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ และสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน ในการนี้ ที่ประชุม กสม. มีมติเห็นชอบให้จัดการประชุม เพื่อถอดบทเรียนจากสำนักดังกล่าว และมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕. กสม. ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุม

ที่ประชุม กสม. มีมติรับทราบเรื่อง กสม.วสันต์ และ กสม.สุชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุม ณ บริเวณสี่แยกราชประสงค์ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยก่อนลงพื้นที่สังเกตการณ์การชุมนุมได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมฝูงชน และได้สอบถามแนวทางการบริหารจัดการชุมนุม ทราบหลักการว่าหากการชุมนุมมิได้เกิดความรุนแรง เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่สลายการชุมนุมและไม่ดำเนินคดีในระหว่างการชุมนุม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะสังเกตการณ์ ที่ตั้งตามที่กำหนด ไม่พกพาอาวุธ และในระหว่างการชุมนุมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งด่านเพื่อตรวจค้นอาวุธ ก่อนเข้าพื้นที่การชุมนุม นอกจากนี้ ยังได้สอบถามหน่วยแพทย์อาสาสมัครในที่ชุมนุมเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งงานของหน่วยแพทย์อาสาสมัครมีความเสี่ยงเมื่อมีการสลายการชุมนุม บางครั้งมีการยิงกระสุนยางขณะที่แพทย์อาสาสมัครกำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

สำหรับฝ่ายผู้ชุมนุมได้มีการใช้สายรัดข้อมือสีต่าง ๆ เพื่อช่วยจำแนกผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชน โดยจะระบุชื่อผู้ปกครองในกรณีที่ผู้ชุมนุมมีอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี และการชุมนุมสิ้นสุดลงในเวลาประมาณ ๒๐.๓๐ น. ซึ่งถือว่าเร็วกว่ากำหนด

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการชุมนุมได้เกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมรถกระจายเสียง และผู้ชุมนุมที่ยังคงอยู่ในพื้นที่การชุมนุม แต่สถานการณ์ได้กลับสู่สภาวะปกติเมื่อเวลาประมาณ ๒๓.๐๐ น.

ทั้งนี้ ในวันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ พนักงานอัยการ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนกรมคุ้มครอง สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของ กสม. ในการแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็ก รวมถึงการปกป้อง คุ้มครองสิทธิ และความปลอดภัยของเด็กในสถานการณ์การชุมนุม ณ ห้องประชุม ๗๐๙ สำนักงาน กสม.